

Số: 1654/BC-TTYT

Phú Lộc, ngày 29 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Trả lời nội dung phản ánh về việc tiêm vắc xin cho học sinh tại trường TH Trung Chánh (thôn Trung Chánh, xã Lộc Điền) từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh.

Kính gửi: UBND huyện Phú Lộc

Thực hiện Công văn số 5218/UBND-ĐTTM ngày 22 tháng 11 năm 2022 của UBND huyện Phú Lộc “ V/v trả lời phản ánh về tiêm vắc xin cho học sinh tại trường TH Trung Chánh (thôn Trung Chánh, xã Lộc Điền) từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh”.

Trung tâm y tế huyện Phú Lộc báo cáo như sau:

Sau khi nhận được công văn của UBND huyện, Trung tâm y tế huyện Phú Lộc đã làm việc với trạm y tế xã Lộc Điền và trường tiểu học Trung Chánh; yêu cầu trạm y tế xã báo cáo sự việc bằng văn bản cho Trung tâm y tế huyện Phú Lộc. Theo nội dung báo cáo của trạm y tế xã Lộc Điền vào ngày 16/11/2022, trạm y tế xã Lộc Điền phối hợp với trường tiểu học Trung Chánh để tiêm vắc xin phòng COVID- 19 cho trẻ từ 06 đến 11 tuổi của học sinh trường tiểu học Trung Chánh; địa điểm tiêm: trường TH Trung Chánh (thôn Trung Chánh, xã Lộc Điền).

Trong quá trình tiêm trường TH Trung Chánh đã bố trí phòng và sắp xếp theo từng khối, lớp; đồng thời cũng bố trí cán bộ y tế trạm, giáo viên, nhân viên của trường để hướng dẫn cho phụ huynh, học sinh cam kết và hướng dẫn tiêm phòng theo đúng quy định của Bộ y tế. Tuy nhiên, trong quá trình tiêm một số phụ huynh có công việc gia đình muốn về sớm nên nôn nóng muốn con mình tiêm trước để về nên đã làm mất trật tự khi đang ngồi chờ đợi đến lượt tiêm. Tại thời điểm đó, cán bộ y tế và giáo viên của trường TH Trung Chánh đã giải thích cho phụ huynh hiểu, đồng thời động viên phụ huynh ổn định để công tác tiêm phòng diễn ra tốt đẹp. Sau khi được cán bộ, giáo viên giải thích thì phụ huynh đã hiểu và thực hiện theo đúng dẫn của cán bộ tiêm.

Qua sự việc trên trung tâm y tế huyện Phú Lộc xin rút kinh nghiệm trong quá chỉ đạo các trạm y tế xã bố trí địa điểm, thời gian và sắp xếp tiêm một cách khoa học để tránh làm mất trật tự gây ảnh hưởng đến công tác tiêm vắc xin phòng COVID- 19.

Trên đây là nội dung báo cáo trả lời phản ánh về tiêm vắc xin cho học sinh tại trường TH Trung Chánh (thôn Trung Chánh, xã Lộc Điền) từ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Lưu VT.



GIÁM ĐỐC

Lê Việt Cường